

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM: TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

Tọa đàm nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italia (23/3/1973 – 23/3/2023), đồng thời chào mừng Ngày Khoa học Italia (15/4/2023) và hướng tới hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2023). Tham gia Tọa đàm có Ngài Antonio Alessandro - Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt

Nam, Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Trưởng ban Ban Châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, GS. Marco Abbiati - Tham tán Khoa học, ĐSQ Italia tại Hà Nội, Ông Federico Vasoli - Phó Chủ tịch Phòng thương mại Italia tại Việt Nam. Ngoài ra còn đón tiếp nhiều đại biểu từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, VCCI, các tổ chức nghiên cứu khoa

học; đại diện các ban, bộ, ngành của Việt Nam, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp. Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam được ký kết vào năm 2019 và có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020, từ đó đã tạo ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế bền chặt hơn giữa EU nói chung cũng như Italia nói riêng và Việt Nam. Khi chúng ta nhìn về phía trước, vẫn còn nhiều điều cần khám phá và tìm hiểu về tiềm năng của thỏa thuận này, đặc biệt là trong bối cảnh nghiên cứu và chính sách công nghiệp. Buổi tọa đàm đặc biệt này sẽ góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia, thể hiện cam kết của

ĐHQGHN nói chung và Trường ĐH Kinh tế nói riêng với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các bộ, ngành trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Italia nói riêng và Việt Nam - Liên minh Châu Âu nói chung, gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, mang tầm khu vực và toàn cầu. Dưới sự chủ trì của GS.Claudio Petti - Đại học Salento – Italia và PGS.TS Phan Chí Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, các nội dung tham luận và thảo luận có chuyên môn cao, chương trình diễn ra với 2 bài tham luận và 1 phiên thảo luận bàn tròn đan xen giữa chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và Italia. [Xem thêm](#)

